



## ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยฯ

### เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศ และมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น อาจจะมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และตามข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดอุทัยธานี ให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนหนองบัววิทยฯ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคฯ ดังกล่าว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ (๑) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนหนองบัววิทยฯ จึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนี้

๑. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On Demand, On Air หรือ On Hand (ใบงาน ใบกิจกรรม ใบความรู้ เอกสารประกอบการสอน) หรือการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

๒. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่โรงเรียน

๓. ครูผู้สอนท่านใดมีความประสงค์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่บ้าน ให้ทำบันทึกข้อความขออนุญาตผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนขออนุญาตก่อน

๔. ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนและความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเคร่งครัด โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

๕. ในช่วงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onlineฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าออกจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และติดตามข่าวสารของโรงเรียนฯ ผ่านทาง [www.ncw.ac.th](http://www.ncw.ac.th) หรือทาง facebook : โรงเรียนหนองฉางวิทยา หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖-๕๓๑๑๔๖, ๐๕๖-๕๓๑๑๕๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายธนภุต นิโรจน์)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา